

Số: /BC-UBND

Việt Yên, ngày tháng 5 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn thị xã Việt Yên tháng 5/2024

Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 20/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc triển khai, thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025” (sau đây gọi tắt là Đề án); UBND thị xã Việt Yên báo cáo kết quả thực hiện nội dung Đề án tháng 5/2024 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN

Trong tháng, UBND thị xã Việt Yên tiếp tục thực hiện thường xuyên, nghiêm túc và có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Đề án. Trên địa bàn thị xã đang quản lý 161 đối tượng đặc thù của Đề án; trong đó, người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương: 151 người, người được đặc xá: 09 người và người được TTTTHCĐK: 01 người. Để làm tốt công tác quản lý, giám sát, giáo dục đối tượng; UBND thị xã Việt Yên đã chỉ đạo Công an thị xã phân công cán bộ chuyên môn thường xuyên, chủ động phối hợp, hướng dẫn UBND các xã, phường tuyên truyền, phổ biến các nội dung pháp luật phù hợp với các đối tượng cụ thể trong Đề án.

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI

1. Hoạt động tuyên truyền

Trong tháng, UBND thị xã đã chỉ đạo 17/17 đơn vị cấp xã tổ chức tuyên truyền chính sách, pháp luật để người THNCĐ hiểu và thực hiện. Tập trung lồng ghép truyền truyền pháp luật vào các hội nghị, hội thảo của chính quyền các cấp nhằm góp phần nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đối với người chấp hành xong án phạt tù về địa phương. Qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, đặc biệt là nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của các đối tượng thuộc diện quản lý, giám sát ở địa phương, góp phần phòng ngừa, hạn chế việc các đối tượng tái phạm, vi phạm pháp luật.

Chỉ đạo Công an thị xã chủ trì, xây dựng nội dung phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thị xã triển khai tuyên truyền 30 tin, bài về các nội dung cơ bản của Đề án đến cơ quan, ban, ngành, tổ chức xã hội nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể xã hội và nhân dân trong việc xóa bỏ định kiến, kỳ thị; quan tâm giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù THNCĐ; kịp thời tuyên truyền, biểu dương, khích lệ, nhân rộng những mô hình hiệu quả, cá nhân điển hình trong công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù THNCĐ. Chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện tuyên truyền có hiệu quả Đề án, gắn liền nội dung thực hiện Chỉ thị 33/CP-TTg và Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chi

tiết thi hành Luật thi hành án hình sự về THNCĐ qua các phương tiện truyền thông trên địa bàn các xã, thị trấn thời lượng 2 tiếng/ngày; 4 ngày/tuần.

2. Kết quả thực hiện giúp đỡ là đối tượng của Đề án

Công tác tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho người chấp hành xong án phạt tù đến nay chủ yếu được thực hiện qua hình thức phát thanh cộng đồng, phương tiện thông tin đại chúng kết hợp với các buổi hội thảo, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt cộng đồng. Về cơ bản các nội dung của Đề án, Nghị định 49/2020/NĐ-CP đã được phổ biến,

Trong tháng, UBND thị xã đã triển khai thực hiện theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Công tác tổ chức đào tạo nghề, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù, mặc dù đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của các tổ chức và nhân dân. Tuy nhiên, những người chấp hành xong án phạt tù về địa phương còn gặp nhiều khó khăn về việc làm, mà nguyên nhân chủ yếu là do các doanh nghiệp chưa tiếp nhận người có tiền án, tiền sự vào làm việc. Do vậy việc tạo điều kiện về việc làm cho cho những người chấp hành xong án phạt tù về địa phương của các cấp chính quyền còn gặp không ít khó khăn

UBND thị xã đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án , chỉ đạo công an thị xã phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, cá nhân, doanh nghiệp hỗ trợ vay vốn, dạy nghề, tạo việc làm, giới thiệu việc làm. Tuy nhiên thực tế công tác này còn gặp không ít khó khăn, phần vì học thức của người chấp hành xong án phạt tù còn thấp, phần vì cơ chế hỗ trợ thực hiện công tác này chưa có.

3. Kết quả công tác xây dựng mô hình điểm về tái hòa nhập cộng đồng tại xã, phường

Trong tháng UBND thị xã đã chỉ đạo UBND xã, phường tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình về tái hòa nhập cộng đồng. Kết quả trong tháng, mô hình tại xã Thượng Lan, Tự Lạn và Việt Tiến đã giáo dục, giúp đỡ 10 người trong diện tái hòa nhập cộng đồng. Bên cạnh đó, UBND thị xã phối hợp với UBMTTQ thị xã tiến hành phát động, hướng dẫn xây dựng các mô hình tái hòa nhập cộng đồng tại cơ sở; đồng thời chỉ đạo các tổ chức thành viên vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đóng góp vào nguồn kinh phí phục vụ cho công tác tái hòa nhập cộng đồng, nhằm hỗ trợ, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù có điều kiện tìm kiếm việc làm, bảo lãnh cho người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội và các quỹ ở địa phương để họ có điều kiện tham gia sản xuất, kinh doanh, có thu nhập ổn định cuộc sống. Tuy nhiên đến nay nội dung công tác này trên địa bàn thị xã còn nhiều hạn chế, nguyên nhân chủ yếu do các quy định, thủ tục cho vay vốn để kinh doanh, sản xuất đối với người chấp hành xong án phạt tù tái hoà nhập cộng đồng tại các ngân hàng, quỹ xã hội còn nhiều bất cập.

4. Kết quả phát hiện xử lý vi phạm là đối tượng đặc thù của Đề án

Để ngăn chặn, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp đối với người chấp hành xong án phạt tù tái hoà nhập cộng đồng, UBND thị xã đã chỉ đạo Công an thị xã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân thị xã, MTTQ thị xã tiến hành kiểm tra, hướng dẫn, giám sát trực tiếp UBND các xã, phường xây dựng kế hoạch, chỉ đạo và huy động các

ban ngành, đoàn thể cùng tham gia quản lý, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù về địa phương nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng, xóa bỏ mọi mặc cảm, sự kỳ thị. Tăng cường giáo dục, vận động họ tích cực tham gia vào các hoạt động của địa phương, lập hồ sơ cá nhân để hướng dẫn họ làm các thủ tục quản lý theo quy định của pháp luật.

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Những kết quả đạt được

Quá trình triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn thị xã, cấp ủy, chính quyền đã huy động được cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, UBND cấp xã được giao nhiệm vụ đã có sự phối hợp trong công tác đạt kết quả khả quan; công tác này dần đi vào nề nếp và phát huy hiệu quả tích cực. Các đối tượng thuộc Đề án đã được tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức, biện pháp, đã có sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức, ý thức tuân theo pháp luật của các đối tượng đã tạo hiệu ứng tích cực trong cộng đồng dân cư nói chung, các đối tượng thuộc Đề án nói riêng, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước trong giáo dục, cải tạo đối tượng giúp họ ổn định cuộc sống, hòa nhập tốt với cộng đồng.

UBND thị xã đã tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật thi hành án hình sự và các văn bản hướng dẫn của cấp trên; thường xuyên chỉ đạo sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị nghiệp vụ như Công an thị xã, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân thị xã và các cấp chính quyền trên địa bàn để trao đổi về cách thức, phương pháp triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng. Quá trình thực hiện luôn tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo đúng quyền, lợi ích hợp pháp cho những thi hành án hình sự và người tái hòa nhập cộng đồng theo quy định của pháp luật, hạn chế được các vi phạm pháp luật, và hành vi phạm tội của số đối tượng tái hòa nhập cộng đồng, góp phần đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn.

2. Hạn chế, tồn tại

Công tác phối hợp giữa UBND các xã, phường với các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội và gia đình người thi hành án hình sự tại cộng đồng, người chấp hành án phạt tù về địa phương chưa chặt chẽ. Cấp ủy, chính quyền ở một số địa phương chưa thực sự quan tâm, tạo điều kiện cho những người chấp hành án phạt tù xong về địa phương, dẫn đến một số người vẫn còn mặc cảm, tự ti trong cuộc sống, chưa nhận thức đúng, đầy đủ, thống nhất về công tác này, vẫn luôn quan niệm đó là trách nhiệm riêng của lực lượng Công an; do vậy, việc tổ chức thực hiện còn có mặt hạn chế

Công tác THNCĐ mặc dù đã được quy định cụ thể tại NĐ 49/2020/NĐ-CP, Chỉ thị 33/CT-TTg của Chính phủ nhưng một số cấp ủy chính quyền, ban, ngành chưa có sự phân công cụ thể rõ ràng trách nhiệm của từng đơn vị tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù về địa phương, do đó chưa huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị.

3. Nguyên nhân

*** Chủ quan**

Một số địa phương cấp ủy chính quyền chưa xác định rõ về vai trò và trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành coi đây là nhiệm vụ riêng của ngành Công an, do đó chưa huy động được sự tham gia của các ngành, tổ chức, đoàn

thể vào việc tập trung quản lý, giáo dục, giúp đỡ số người này.

Nhận thức của một số người dân còn hạn chế còn ác cảm, thành kiến, kì thị với người có quá khứ phạm tội. Chưa thực sự sâu sát, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, hoàn cảnh gia đình.

*** Khách quan**

Biên chế lực lượng làm công tác THAHS và THNCĐ còn thiếu, phải kiêm nhiệm nhiều công tác khác, nên việc phối hợp kiểm tra, rà soát các đối tượng tái hòa nhập cộng đồng còn hạn chế.

Do tác động tiêu cực của nền kinh tế thị trường, bản thân người đang chấp hành án ngoài xã hội, người chấp hành xong án phạt tù về địa phương muốn làm giàu nhanh chóng. Người chấp hành xong án phạt tù phạm tội liên quan đến ma túy hoặc sử dụng ma túy trở về địa phương tái nghiện ma túy không từ bỏ được, có tư tưởng ỷ lại, lười lao động, không tìm việc làm nên dẫn đến tái phạm vi phạm pháp luật. Bản thân người chấp hành án phạt tù, người chấp hành xong án phạt tù về tư tưởng không vững vàng, xác định làm lại cuộc đời từ lầm lỗi, bạn bè xấu rủ rê kích động nên dễ tiếp tục vi phạm pháp luật.

4. Đề xuất, kiến nghị

Đề nghị Chính phủ quan tâm, bố trí thêm nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước để địa phương có nguồn kinh phí hoạt động trong công tác quản lý, giám sát, giáo dục người thi hành án hình sự tại cộng đồng, người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng.

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên sâu đối với lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị nghiệp vụ liên quan, UBND các xã, phường, cán bộ được phân công thực hiện nhiệm vụ quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án hình sự tại cộng đồng và người chấp hành hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

Trên đây là báo cáo của UBND thị xã Việt Yên về kết quả thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025” tháng 5/2024 trên địa bàn thị xã Việt Yên./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- Công an tỉnh (b/c);
- Phòng Cảnh sát THAHS&HTTP CAT;
- Thường trực Thị ủy; HĐND;
- Chủ tịch, các PCT UBND;
- Ủy ban MTTQ, các ngành đoàn thể;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND;
- Các cơ quan: Công an, TA, VKS, THA thị xã;
- Đội Cảnh sát THAHS&HTTP CA thị xã;
- UBND các xã, phường;
- LĐVP, CVTH;
- Lưu: VT; CATX (THAHS&HTTP).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Thân Văn Thuận